

# Nâng cao chất lượng đo lường trong sản xuất, kinh doanh

Hoạt động đo lường không chỉ có tác động đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm bảo đảm thực hiện tốt quy định của pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng công tác này.



Thực hiện tốt công tác đo lường là một trong những giải pháp giúp Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hân nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Trong 2 năm (2022 - 2023), Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện những quy định mới của pháp luật và Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường cho gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động trong lĩnh vực: kinh doanh xăng dầu, sản xuất hàng đóng gói, sản xuất, kinh doanh nước sạch, sản xuất gốm, sứ, vật liệu xây dựng. Được cấp nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, nhận thức của doanh nghiệp về công tác đo lường được nâng lên rõ rệt. Ông Trịnh Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình (Petrolimex Thái Bình) chia sẻ: Nhiều năm qua, hệ thống kinh doanh xăng dầu của Petrolimex

Thái Bình luôn duy trì thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính sách, pháp luật có những thay đổi và nhiều thiết bị, công nghệ mới về đo lường xuất hiện có độ chính xác cao, để sử dụng nên việc doanh nghiệp được Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập huấn giúp chúng tôi cập nhật kiến thức pháp luật kịp thời, đầu tư thiết bị hiện đại góp phần nâng cao công tác quản lý về đo lường, chất lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu, không ngừng củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với Petrolimex Thái Bình. Thực hiện tốt công tác đo lường, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí nguyên liệu, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao

động mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hân, khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, những năm gần đây, doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới nhiều máy móc, công nghệ tiên tiến theo hướng tự động hóa các khâu sản xuất. Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm, bên cạnh tích cực thiết kế đổi mới mẫu mã hợp thị hiếu người tiêu dùng, Công ty rất chú trọng đến chất lượng đo lường trong các khâu sản xuất. Theo ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty, để thực hiện tốt hoạt động đo lường nhân thức, năng lực, trình độ của người lao động, đầu tư các thiết bị về đo lường tiên tiến nhất. Công ty cũng tập trung nâng cao công

tác quản lý, xây dựng quy trình sản xuất bảo đảm đo lường chuẩn xác góp phần tiết kiệm nguyên liệu, sản phẩm có chất lượng đồng đều tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lương Văn Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: Năm 2023, trên cơ sở các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình điểm về xây dựng và áp dụng hoạt động bảo đảm đo lường, chúng tôi lựa chọn được một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hân để triển khai hỗ trợ. Bên cạnh hoạt động đào tạo cho cán bộ kỹ thuật về các phép đo, đội ngũ chuyên gia về đo lường còn đánh giá về phương tiện, công nghệ, thiết bị đo và thực trạng hoạt động đo lường, đồng thời đưa ra những giải pháp khuyến nghị cho doanh nghiệp thực hiện. Từ mô hình điểm này, thời gian tới Chi cục sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng ra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đo lường trong sản xuất, kinh doanh.

Thực tiễn đã chứng minh, làm tốt công tác đo lường trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ chuẩn hóa và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách ổn định, giữ được chữ tín với đối tác khách hàng và góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quan hệ biện chứng đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

KHẮC DUÂN

Thời điểm này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Dù quy định của pháp luật đã đưa các loại pháo trái phép vào danh mục cấm lưu thông, buôn bán và có mức xử phạt nghiêm khắc song vì lợi nhuận cao, một số đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép, gây ra nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội. Các đối tượng cũng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội với nhiều hội, nhóm hoạt động công khai và riêng tư núp dưới nhiều tên gọi khác nhau để hướng dẫn, trao đổi, mua bán hóa chất, thuốc nổ là nguyên liệu để làm pháo tự chế và mua bán các sản phẩm pháo trái phép. Thái Bình không phải là "địa bàn nóng" về pháo trái phép song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Từ tháng 12/2022 đến ngày 15/12/2023, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10 vụ với 16 đối tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo; thu giữ 40,1kg pháo các loại, phạt tiền 45 triệu đồng. Qua công tác vận động, tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã tự giác giao nộp 57kg pháo, 3,52kg thuốc pháo, 0,8kg vỏ pháo.

Điển hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/1/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hưng tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1990, trú tại xã Thăng Long 3,3kg pháo nổ. Tiếp đó, ngày 24/9/2023, Công an huyện Tiên Hải phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Thành, sinh năm 1995 trú tại xã Nam Thanh, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B8-363.75 vận chuyển 1 thùng bia cát tông, bên trong có 10 khối hình hộp chữ nhật nặng 21,782kg; qua đấu tranh tại chỗ, Thành khai nhận đây là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm các đối

# Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo

tượng Đặng Văn Thiện, sinh năm 1993 trú tại xã Nam Thanh, Vũ Văn Luân, sinh năm 1998 trú tại xã Nam Thịnh... Các vụ việc và đối tượng được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để phòng ngừa, đấu tranh nâng cao với tội phạm và các vi phạm về pháo, lực lượng chức năng như công an, quân đội, quản lý thị trường... đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh các biện pháp đấu tranh trực diện với các chế tài xử lý để tăng tính răn đe, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân cũng được coi là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về pháo hiện tại. Công tác tuyên truyền được lồng ghép thông qua phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động người dân ký cam kết thực hiện quản lý, sử dụng pháo theo quy định, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý

thức chấp hành pháp luật của người dân. Ông Phạm Đình Bấy, xã Đông Kinh (Đông Hưng) chia sẻ: Qua phương tiện truyền thông, tôi thấy thời gian qua, tại một số tỉnh trong khu vực đã xảy ra những vụ việc người dân tự ý tàng trữ, chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép gây cháy, nổ, tử vong rất thương tâm. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe và gây mất ANTT rất đáng lên án. Được sự tuyên truyền của cơ quan chức năng, người dân địa phương luôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Gia đình tôi cũng đã ký cam kết, quản lý giáo dục con em không tàng trữ, sử dụng buôn bán các loại pháo, đèn trời và các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tích cực phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng những hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo Thượng tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh: Để tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, Công an tỉnh đã

chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật số 14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tập trung triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và các loại pháo trái phép. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa tại tuyến, địa bàn trọng điểm nguy cơ cao. Tổ chức ký cam kết đến từng tổ dân phố, khu dân cư và các gia đình trên toàn địa bàn không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với các hành vi, vi phạm về pháo, gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

TRINH CƯỜNG



Người dân tự giác giao nộp pháo trái phép cho cơ quan chức năng.

# THÁI THỤY Chống rét cho thủy sản

Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến nhiệt độ giảm sâu, gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, bảo đảm an toàn và giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi.

Thụy Trường là một trong những xã phát triển mạnh kinh tế biển. Xã có 287ha NTTS, giá trị sản xuất đạt 77 tỷ

đồng/năm. Hiện Thụy Trường còn 160ha cá vược, cá song, cua để xuất bán trong dịp tết Nguyên đán. Vì vậy, các hộ NTTS rất

chú trọng công tác chăm sóc, phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc HTX nuôi trồng

thủy sản Đồng Xuân (Thụy Trường) chia sẻ: HTX có 120 hộ NTTS với tổng diện tích ao nuôi hơn 26ha, đối tượng nuôi chủ yếu là cá vược, cá song, cua, tôm... Dịp tết năm nay, HTX dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường từ 150 - 200 tấn cá thương phẩm. Để tránh thiệt hại khi diễn biến thời tiết bất lợi, HTX tuyên truyền các hộ NTTS trong những ngày nhiệt độ từ 12 - 15 độ C, sử dụng máy sục khí oxy khoảng 8 - 10 tiếng/ngày; bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng; cấp thêm nước cho ao nuôi, bảo đảm độ ẩm ở tầng đáy. Đặc biệt, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C kèm theo mưa phùn kéo dài, chúng tôi tuyên truyền các hộ NTTS căng bạt hướng Đông Bắc, sử dụng bóng đèn để phòng, chống rét cho thủy sản nuôi. Ông Nguyễn Trọng Chính, Giám đốc HTX NTTS Minh Hải (Thụy Xuân) chia sẻ: Diện tích đang NTTS của HTX là 49ha, đối tượng nuôi là cá vược, cá song, cá hồng Mỹ... HTX sẽ xuất bán 80 - 100 tấn cá thương phẩm trong thời gian tới. HTX đang tuyên truyền đến các hộ NTTS tập trung thu hoạch khi đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét kém như: cá vược, tôm... Thường xuyên bơm nước tăng khí trong ao nuôi. Trong thời điểm rét đậm, rét hại, cá vược thường bị bỏ cá bám làm hỏng lớp da ngoài, nên chúng tôi tuyên truyền hộ NTTS chủ động phòng bệnh cho cá, biện pháp thả công lá dùng lá xoan ngâm trong ao để điều trị bệnh.

Năm 2023, tổng diện tích NTTS của huyện Thái Thụy đạt hơn 4.200ha, trong đó NTTS nước mặn (ngao) 1.315ha, nước lợ

hơn 1.385ha, nước ngọt 1.525ha. Trong lĩnh vực NTTS nước lợ, diện tích nuôi tôm (tôm sú và thẻ chân trắng) đạt hơn 1.000ha, diện tích còn lại nuôi cá và các đối tượng khác. Phát triển NTTS, người dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, nhờ đó năng suất và chất lượng đều tăng. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 2.165 tỷ đồng. Hiện nay, huyện còn 350ha chủ yếu cá vược, cá song, tôm... để xuất bán phục vụ thị trường dịp cuối năm. Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi, kiểm tra diễn biến dịch bệnh; hướng dẫn các địa phương, HTX NTTS triển khai các giải pháp trong công tác phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp chống rét cho các hộ nuôi trồng và cơ sở sản xuất giống thủy sản, luo giống, nuôi thương phẩm để tránh thiệt hại... Nhờ sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn và sự chủ động của người dân, đến nay công tác phòng, chống rét trong NTTS ở Thái Thụy đang được triển khai đồng bộ, kịp thời, góp phần bảo đảm chất lượng và năng suất trong NTTS, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

## 14.000ha cây vụ đông cho thu hoạch

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay cây vụ đông đã trồng đạt 37.775ha, trong đó 14.000ha đã cho thu hoạch, chủ yếu là nhóm rau, đậu đỗ, dưa bí.

Nhóm cây ưa ẩm đã cho thu hoạch được đánh giá đạt năng suất cao, song giá bán (rau màu) ở mức trung bình so với các năm trước đây, cá biệt có một số cây trồng giá thấp hơn các năm trước (bí đỏ). Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của cây vụ đông vẫn được đánh giá cao hơn so với cấy lúa. Nhóm cây ưa lạnh sinh trưởng khá, đặc biệt sau những đợt lạnh kèm mưa nhỏ những ngày qua. Một số địa phương đã tận dụng được ưu thế phát triển, mở rộng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm vào sản xuất đem lại thu nhập lớn cho nông dân (cây dược liệu tại xã Thống Nhất, Đông Đô, Tây Đô... huyện Hưng Hà; cây ớt ở huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng...) với diện tích khoảng 380ha.



Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương làm tốt công tác thủy lợi bảo đảm lượng nước tưới cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt.

Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, thu hoạch nhóm cây ưa ẩm đến kỳ thu hoạch bảo đảm năng suất và giá trị, làm tốt công tác thủy lợi bảo đảm lượng nước tưới cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt. Chú ý việc khoanh vùng, không để ảnh hưởng đến diện tích cây khoai tây thu hoạch muộn khi lấy nước để ải, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân 2024.

NGÂN HUYỀN



Hộ nuôi trồng thủy sản căng bạt để chắn gió cho ao nuôi.

NGUYỄN THẨM